

ด่วนที่สุด

ที่ กพ 0037.3/ว 1391



ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย กพ 62000

๗ เมษายน 2553

เรื่อง การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2553

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ด่วนที่สุด ที่ กพ 0037.3/ว 5621 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 601
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553 จำนวน 1 ชุด

ตามที่ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่ พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนคนพิการและจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปี พ.ศ. 2553 นั้น

จังหวัดกำแพงเพชรได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปจ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิในพื้นที่จำนวน 5 เดือน(เดือนเมษายน - สิงหาคม 2553) จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

- 1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ หากพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ให้อำเภอจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2553
- 2.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการทุกเดือน ๆ ละ 500 บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแนวทางการดำเนินงานฯ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบตามแบบที่กำหนด

3.สำหรับงบประมาณ.....

3. สำหรับงบประมาณของงวดถัดไป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมมาใช้ดำเนินการไปพลางก่อน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ 88 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเบญจวรรณ อำนวยเรือง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นฤบดีราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร / โทรสาร 0 5570 5045, 0 5570 5181 – 13

"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"